
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 
เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

คร้ังที ่1/2553 
วนัศุกร์ที ่ 2  เมษายน  2553  เวลา  9.30 น. 

ณ ห้องประชุม 123  ช้ัน 2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายธีระ  วงศส์มุทร        ประธานกรรมการ 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.  นายยคุล  ล้ิมแหลมทอง        กรรมการ 
     ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.  นางสาวลดาวลัย ์ ค  าภา        กรรมการ 
     ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน   
     แทนเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4.  นายกอบศกัด์ิ  จินตกานนท ์        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการส านกัจดัท างบประมาณดา้นเศรษฐกิจ 2 
      แทนผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
5.  นางสาวสีค า  เจนหตัถการกิจ        กรรมการ 
     นกัวชิาการคลงัช านาญการพิเศษ 
     แทนอธิบดีกรมบญัชีกลาง 
6.  นายสินชยั  เรืองไพบูลย ์        กรรมการ 
     รักษาการผูอ้  านวยการส านกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์
7.  นายธรรมศิริ  ไชยรัตน์        กรรมการ 
     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย ์
     แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
8.  นายสุรพล  จารุพงศ ์         กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร 
     แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
9.  นายอนนัต ์ สุวรรณรัตน์        กรรมการ 
     รองอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
     แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
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10. นายพงศพ์ฒัน์  บุญชูวงศ์        กรรมการ 
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจการประมง 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
11. นายสุทธิพงศ ์ รอตโกมิล        กรรมการ 
      นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      แทนผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
12. นายบรรจง  ตะริโย         กรรมการ 
     รองเลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
      แทนเลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
13. นายชาญ  สารเลิศโสภณ        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
      แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
14. นายไกรสิทธ์ิ  โรจนเกษตรชยั        กรรมการ 
      แทนประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
15. นางสาวสุนีย ์ วรวฒุวงกูร        กรรมการ 
      แทนนายพรศิลป์  พชัรินทร์ตนะกุล 
16. รองศาสตราจารยน์ภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์        กรรมการ 
17. นางนารีณัฐ  รุณภยั           กรรมการและเลขานุการ 
      รองเลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
      แทนเลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1.  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ติดราชการ 
2.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์        ติดราชการ 
3.  ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม        ติดราชการ 
4.  ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
5.  นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพนัธ์ุพืช      ติดภารกิจ 
6.  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย       ติดภารกิจ 
7.  นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย       ติดภารกิจ 
8.  ศาสตราจารย ์จรัญ  จนัทลกัขณา       ติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนิกร  จ านง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.  นายกนก  คติการ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.  นายศกัด์ิชยั  ศรีบุญซ่ือ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประธานคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการเสนอ
ขอรับเงินสนบัสนุนกองทุนฯ  

4. นางจิราภรณ์  ด่านไทยวฒันา กรมบญัชีกลาง 
5. นายนวกานต ์ ทศัวลั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
6. นางฐิระกานต ์ ดิฐวญิญู ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. นายวฒันา  ล้ิมสุธิวงส์ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. นายตรีบูรณ์  ธนูเทพ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. นายพีรพนัธ์  คอทอง ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10. นางสาวจตุพร  วรกุลเสถียร ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
11. นายชยัฤทธ์ิ  ด ารงเกียรติ รองอธิบดีกรมการขา้ว 
12. นายปิยะศกัด์ิ  ศรีเรืองทอง กรมการขา้ว 
13. นางจุลมณี  ไพฑูรยเ์จริญลาภ กรมการขา้ว 
14. นางจุรี  ภทัรกุลนิษฐ์ กรมวชิาการเกษตร 
15. นายพรพงศ ์ นุชประเสริฐ กรมส่งเสริมการเกษตร 
16. นางสาวปรานอม จนัทร์ใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
17. นายธีระวฒิุ  อระวพีร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
18. นางสาวปทุมวดี  ล้ิมทัง่ ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
19. นางสาวปฐมาภรณ์  อุสาหะ ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
20. นางกรทิพย ์ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
21. นางสาวรังษิต  ภู่ศิริภิญโญ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
22. นางสุวมิล  ขนุพนัธ์ุ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
23. นางอลิสา  จึงพฒันปรีชา ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
24. นายชายศกัด์ิ  วฒิุศกัด์ิ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นางสาวดวงพร  กล่ินศรีสุข ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. นางสาวจินตนา  ติระด ารงคก์ุล ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
28. นางสาวพาณี  ปัทมวภิาค ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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29. นายเอกราช  ตรีลพ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
30  นางสุดา  ป้ันประสม ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
31. นางวาสนา  ภูปราง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
32. นางวรมา  นพรัตน์ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
33. นายธนวฒัน์ อุดมสิน ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
34. นายดรงค  ติระด ารงคก์ุล ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
35. นางสาวศศิธร  สุจริตจนัทร์ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
36. นางสาวชลธิชา  รุ่งรัตน์ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
37. นางสาวกิตติยา  โอฐสร้อยส าอางค ์ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
38. นางสาวนภา  มารมย ์ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
เร่ิมประชุมเวลา  9.30 น. 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) แจง้ว่าคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 23 มี.ค. 53 มีมติ
รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) เสนอโดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของ
การแกผ้ลกระทบจากการเปิดการคา้เสรี  2  เร่ือง คือ (1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชยเ์ร่งทบทวนปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการผา่นกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ และกองทุนจดัท า
โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตวัของภาคการผลิตและภาคบริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรี 
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ รศก. อย่างต่อเน่ือง และ           
(2) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมและมาตรการดา้นความปลอดภยั
ของสินคา้เกษตร เช่น มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) เพื่อให้
สินคา้น าเขา้มีคุณภาพมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคในประเทศ  ประเด็นก็คือไดมี้การอภิปรายกนั
วา่การเขา้ถึงกองทุนค่อนขา้งยากจะทบทวนแกไ้ขอยา่งไรซ่ึงอาจจะตอ้งพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณา 4.2 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ  
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วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่2 /2552 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) แจง้ว่าตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2552 ไปแลว้ นั้น 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแกไ้ข อยา่งไรก็ตาม ขอให้
กรรมการทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมจ านวน 20 หนา้ ท่ีไดจ้ดัส่งใหค้ณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว หากมีการแกไ้ขขอใหแ้จง้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ  

วาระที ่3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ 3.1    ผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ตามแผนแม่บท    
ปี 2553 (ตุลาคม 2552 – กุมภาพนัธ์ 2553) 

กรรมการและเลขานุการ (นางนารีณัฐ  รุณภัย) ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - กุมภาพนัธ์ 2553  ซ่ึงได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานปี 2553 ในแผนแม่บทกองทุนฯ ปี 2553-2556 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้
ด าเนินการในด้านประชาสัมพันธ์ ไดแ้ก่ (1) การแจง้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบนัเกษตรกร
จดัท าโครงการเสนอขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ (2) การแจกเอกสารคู่มือการเสนอขอรับเงินสนบัสนุน
จากกองทุนฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น งาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักด์ิรักพ่อหลวง”  การสัมมนา 4 ภาค เร่ือง             
“การเปิดตลาดสินคา้เกษตรภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน :ไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไร”  การสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์ การประชุมช้ีแจงขั้นตอนการขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯ  การ
ประชุมช้ีแจงโครงการมะพร้าว  ข้าวหอมมะลิ โดยแจกเอกสารคู่มือกองทุนฯ ไปประมาณ 3,500 เล่ม           
(3) การสัมมนาเชิงปฏิบติัการและการประชุมพิจารณาความเป็นไปไดโ้ครงการขา้ว (4) การจดัท า SPOT วิทย ุ
เพื่อประชาสัมพนัธ์กองทุนฯ และคาดวา่ปลายเดือนเมษายน 2553 จะจดัสัมมนาเร่ือง “กองทุน FTA: ความ
เขา้ใจและความพร้อมของขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เจา้หนา้ท่ีประจ า
ด่านกกักนัสัตว/์สัตวน์ ้า และด่านตรวจพืช และเจา้หนา้ท่ีกองแผนงาน ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานรับมือการเปิดเสรีการคา้อาเซียน (AFTA) ส าหรับด้านการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ไดแ้ก่ (1) การจดัประชุมหารือเบ้ืองตน้เร่ืองการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบกองทุนฯ  (2) การ
ประชุมพิจารณาร่างขอ้ตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี 2553 (3) การประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหารือการจดัท าโครงการขา้ว ปาล์มน ้ ามนั มะพร้าว โรงฆ่าโคมาตรฐาน สุกร ส้ม และ
ไหมดิบ ท่ีจะเสนอขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ (4) การประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการ
เสนอขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ  
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มติทีป่ระชุม  

รับทราบผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขนัของประเทศ ตามแผนแม่บทปี 2553 (ต.ค.2552 – ก.พ. 2553) 

วาระที ่3.2 ผลการด าเนินงานโครงการทีไ่ด้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ                   
(ตุลาคม 2552 – กุมภาพนัธ์ 2553) 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพริิยะทรัพย์) ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของโครงการท่ี
ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ ปี 2550 จ านวน 5 โครงการ ดงัน้ี 
  1. โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน ้าเช้ือ ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 46.26 
ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี โครงการฯ ไดส้ั่งน ้ าเช้ือชาโรเลส์พนัธ์ุแทเ้พื่อใช้ในโครงการจ านวน 9,500 โด๊ส 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายใหเ้กษตรกรสมาชิก และไดก่้อสร้างโรงเรือนทดสอบพ่อพนัธ์ุพร้อม
จดัสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย เสร็จเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ีทราบวา่โครงการประสบปัญหาอุปสรรคในเร่ือง
โรคระบาดปากและเทา้เป่ือยท าใหมี้การหยดุรีดน ้าเช้ือชัว่คราว ส่งผลกระทบต่อก าหนดการน าโคเขา้ทดสอบ 
ขณะน้ีโครงการฯ สามารถรีดน ้ าเช้ือโคพนัธ์ุก าแพงแสนได้ 13,465 โด๊ส มีรายได้จากการจ าหน่ายน ้ าเช้ือ 
387,000 บาท รายไดจ้ากการจ าหน่ายโคขนุ 159,720 บาท โครงการฯ เบิกจ่ายงบประมาณไปแลว้ 17.29 ลา้น
บาท 
  2. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเน้ือพันธ์ุก าแพงแสน ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 14.77 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 6 ปี ด าเนินการจดัซ้ือชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ เสร็จเรียบร้อยแลว้ รวมทั้ง
ไดก่้อสร้างตลาดกลางโคเน้ือพนัธ์ุก าแพงแสนเสร็จ โดยใช้งบประมาณ จ านวน 9,845,500 บาท มีการจด
ทะเบียบรับรองโคพนัธ์ุก าแพงแสนใหส้มาชิก จ านวน 836 ตวั และใหบ้ริการคดัเลือกโคเพื่อจ าหน่ายในตลาด
กลางโคเน้ือฯ จ านวน 63 ตวั นอกจากน้ี มีเกษตรกร นิสิต นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป เขา้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ตลาดกลางฯ จ านวน 182 คน โครงการฯ เบิกจ่ายงบประมาณไปแลว้ 11.54 ลา้นบาท 
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเน้ือ ได้รับอนุมติังบประมาณ 20.24 ล้านบาท 
ระยะเวลา 5 ปี ในปี 2251 และ 2552 ด าเนินการอบรมเกษตรกร 4 หลกัสูตร ไดแ้ก่ (1) หลกัสูตรการเล้ียงโค
เน้ือ 9 รุ่น (2) หลกัสูตรการผสมเทียม 12 รุ่น (3) หลกัสูตรความปลอดภยัของเน้ือโคและระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบั 9 รุ่น (4) หลกัสูตรการเล้ียงโคเน้ือระยะสั้น 34 รุ่น (นอกสถานท่ี 4 ภาค) 
  4. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 6.82 ลา้นบาท ระยะเวลา 6 ปี 
ด าเนินการสร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชาให้มีคุณภาพแก่สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรบา้นพญาไพรเล่าจอ  การตรวจรับรองแปลงมาตรฐาน GAP 178 แปลง กลุ่มเกษตรกรแปรรูปชา     
ไดด้ าเนินการปรับปรุงโรงงาน จดัซ้ือเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่งสั่งซ้ือ
เคร่ืองดูดความช้ืนและเคร่ืองควบคุมอุณภูมิ 
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  5. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติปาล์มน า้มัน ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 19.58 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 5 ปี ผลการด าเนินงานปี 2551- 2552  อบรมเจา้หน้าท่ีหลกัสูตร “วิทยากรปาล์มน ้ ามนั” ไปแล้ว   
256 ราย อบรมหลกัสูตรการผลิตปาล์มน ้ ามนั จ  านวน 16,338 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั 6,834 ราย รวมเกษตรกรในโครงการทั้งส้ิน 23,172 ราย 
  ผลการด าเนินงานโครงการปี 2551  กองทุนฯ ได้อนุมติังบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน
โครงการ 3 โครงการ วงเงิน 62.14 ลา้นบาท ไดแ้ก่  
  1. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลีย้งโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผล
จริง ได้รับอนุมติังบประมาณ 43.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 6 ปี ได้ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาแลว้ 20 สหกรณ์ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ คือ เกษตรกรขาดความรู้ในการเล้ียงและจดัการฟาร์มท่ีถูกตอ้ง
ท่ีปรึกษาตอ้งใช้เวลาในการท าความเขา้ใจกบัเกษตรกร โดยการจดัประชุมกลุ่มย่อยให้ความรู้และวางแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 8.27 ลา้นบาท ได้จดัซ้ือเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และครุภณัฑ์ต่างๆ จดัจา้งบุคลากรเพื่อปฏิบติังานโครงการ 7 คน ด าเนินการคดัแม่โคคดัทิ้ง 10 ตวั 
และโคเพศผู ้2 ตวั เพื่อขนุดว้ยสูตรอาหารท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาและเพิ่มมูลค่าแม่โคนมดว้ยการน าเน้ือโค
ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 12 ตวั สู่กระบวนการจดัจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ดว้ยการแปรรูป และจ าหน่ายท่ีร้านคา้
ของสหกรณ์ 
  3. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร งบประมาณ 10.1 
ลา้นบาท โครงการน้ีอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์การปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 
  ผลการด าเนินงานโครงการปี 2552  กองทุนฯ ไดอ้นุมติังบประมาณ จ านวน 84.32 ลา้นบาท 
ด าเนินการ 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์
ภาคตะวนัออก งบประมาณ 29.88 ลา้นบาท ระยะเวลา 12  ปี อยูร่ะหวา่งการปรับแบบแปลนการก่อสร้างศูนย์
ผลิตอาหารสัตวแ์ละศูนยจ์  าหน่ายเน้ือสุกรคุณภาพดี เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ และไดอ้บรมเกษตรกร
หลกัสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงสุกรแก่สมาชิกตามเป้าหมายแลว้ 640 ราย รวมทั้งก าลงัรวบรวมกลุ่ม
แม่บา้นเพื่อเขา้รับการอบรมการแปรรูปเน้ือสุกร 
  2.โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร  งบประมาณ 54.44 ล้านบาท 
ระยะเวลา 7 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรได้เบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบติังานแลว้เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 
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  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิกร  จ านง)  ให้ขอ้สังเกตว่า 
การรายงานผลการด าเนินโครงการว่ามีการอบรมเกษตรกรตามเป้าหมายไม่ไดแ้สดงให้เห็นว่ามีการปรับ
โครงสร้างหรือลดตน้ทุน ผลสัมฤทธ์ิของกองทุนฯ คือ การปรับโครงสร้างและลดตน้ทุนการผลิต จึงยงัไม่
เห็นตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก  คติการ) เห็นด้วยกับ
ขอ้สังเกตของท่ีปรึกษาฯ นิกร จ านง โดยยกตวัอย่างโครงการปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงมีการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อ
เสริมเง่ือนไขการกูเ้งินของ ธ.ก.ส. ผลสัมฤทธ์ิไม่ไดอ้ยูท่ี่การฝึกอบรม การรายงานผลการด าเนินโครงการควร
เนน้เร่ืองกระบวนการและใหค้รอบคลุมผลสัมฤทธ์ิของโครงการดว้ย 

  รองศาสตราจารย์ นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์  เสนอว่าการติดตามประเมินผลโครงการ
ตอ้งติดตามผลการด าเนินงานตามแผน และผลสัมฤทธ์ิของโครงการ โครงการควรรายงานผลการด าเนินงาน
ว่าด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของแผน หากผลงานต ่ากว่าแผน ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคด้วย  
ดงันั้น การรายงานจึงตอ้งมี 2 เร่ือง  คือ (1) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน และ (2) การรายงานผล
การปฏิบติังานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) ให้ขอ้สังเกตกรณีโครงการ
คดัเลือกพ่อพนัธ์ุก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน ้ าเช้ือว่าโครงการมีการผสมเทียมแล้วไดโ้คพนัธ์ุก าแพงแสนจริง
หรือไม่ ยงัไม่เห็นภาพชดัเจนควรติดตามกระบวนการเหล่าน้ีดว้ย 

  ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) กล่าวว่าส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมี้การ
ติดตามประเมินผลโครงการลึกเพียงใด หากประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ควรประเมินถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดด้ว้ย การรายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีไดรั้บเงินกองทุนฯ ไปด าเนินการในคร้ัง
ต่อไปขอใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน และรับขอ้สังเกตของกรรมการไปพิจารณาดว้ย 

  มติทีป่ระชุม 

  รับทราบ โดยรับขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน และ
การรายงานผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย โดยเน้นกระบวนการและให้ครอบคลุมผลลพัธ์
ของโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการใน
คร้ังต่อไป 
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 วาระที ่3.3  ตัวช้ีวดัการประเมินผลกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรประจ าปี 2553 

 กรรมการและเลขานุการ (นางนารีณัฐ  รุณภัย) รายงานว่าเน่ืองจากว่าคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนปี 2553 ของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั มีมติเห็นชอบเกณฑ์
ตวัช้ีวดัการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี 2553 พร้อมทั้งได้มีการลงนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงระหว่างกระทรวงการคลงั และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯโดยก าหนดตวัช้ีวดักองทุน
เป็น 4 ตวัช้ีวดั คือ (1) ผลการด าเนินงานด้านการเงินจะพิจารณาจากร้อยละของเงินกองทุนท่ีไดอ้นุมติัแลว้     
(2) ผลการด าเนินงานดา้นปฏิบติัการจะพิจารณาจากร้อยละของความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการตามแผนงาน  และร้อยละของความส าเร็จของการจ่ายเงินตามแผนการใช้เงินของ
โครงการ (3) การสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะพิจารณาจากความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย และแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริหาร (4) การบริหารพฒันาทุนหมุนเวียน พิจารณาจากบทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน  การควบคุมภายใน   การตรวจสอบภายใน  การแกไ้ขระเบียบกองทุนฯ และ
การปรับปรุงคู่มือหลกัเกณฑ์กองทุนฯ   ขอ้เท็จจริงปรากฏว่าผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนฯ       
ปี 2551 ไดเ้พียง 2.89 คะแนน ส าหรับปี 2552  ผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึนเป็น 4.03 คะแนน 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก  คติการ) ให้ขอ้สังเกตว่า
ขณะน้ีบริษัท ทริส  คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด ได้ให้ความส าคัญกับทุกกองทุนในเร่ืองการควบคุมภายใน             
การบริหารความเส่ียง ดังนั้ นขอให้กองทุนฯ ให้ความส าคัญกับเร่ืองดังกล่าวในการบริหารพฒันาทุน
หมุนเวยีนดว้ย 

มติทีป่ระชุม 

รับทราบ และรับขอ้สังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา 

  วาระที ่3.4  สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ 

  กรรมการและเลขานุการ (นางนารีณัฐ  รุณภัย) ได้รายงานสถานะการเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ณ  28  กุมภาพนัธ์  2553  มียอดรายรับจ านวน 540 ล้านบาท  โดยไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณปี 2549  จ  านวน 200 ลา้นบาท  งบประมาณปี 2550 จ านวน 100 ลา้นบาท งบประมาณ       
ปี 2551  จ  านวน 100 ลา้นบาท  และงบประมาณปี 2552  จ  านวน 140 ลา้นบาท ยอดรายจ่ายปี 2549-2552 
จ านวน 147.20 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายใหห้น่วยงานด าเนินโครงการในปี 2549 โครงการปรับโครงสร้างสินคา้
กระเทียม จ านวน 446,765.21 บาท  ปี 2550 โครงปรับโครงสร้างสินคา้เน้ือโคขุน จ านวน 41.03 ลา้นบาท  
โครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา  จ  านวน 6.82 ลา้นบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั  
จ  านวน 3.91 ลา้นบาท  ปี 2551โครงการลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดว้ยวธีิปฏิบติัได ้
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และเห็นผลจริง จ  านวน 11.99 ลา้นบาท  และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าโคนมและผลิตภณัฑน์มของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั จ  านวน 3.96 ลา้นบาท  ปี 2552 โครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้โคเน้ือ จ านวน 13.05 ลา้นบาท  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั 3.8 ลา้น บาท  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์ภาคตะวนัออก จ ากดั  22.30 ลา้นบาท  
โครงการปรับโครงสร้างสินคา้กาแฟแบบครบวงจร 32.24 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมินผลของ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.03 ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ปี 2549-2552  จ านวน             
2.63  ล้านบาท  กองทุนฯ มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายให้โครงการท่ีได้รับอนุมติัอีกจ านวน 120.72 ล้านบาท        
ท าใหก้องทุนฯ มีเงินเหลือ จ านวน 272.08 ลา้นบาท 

  มติทีป่ระชุม 

  รับทราบสถานะการเงินกองทุนฯ คงเหลือ 272.08 ลา้นบาท 

วาระที ่4   เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) ไดเ้สนอให้น าวาระท่ี 4.2 การแกร้ะเบียบกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มาพิจารณาเป็นเร่ืองแรก เน่ืองจากวาระอ่ืนๆ  ควรจะต้องพิจารณา
ภายใตร้ะเบียบฯ ท่ีจะมีการแกไ้ขปรับปรุงใหม่ ดงันั้น จึงควรพิจารณาแกไ้ขระเบียบฯ ให้แลว้เสร็จก่อนจึงจะ
พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้  

วาระที ่4.2  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ  

  กรรมการและ เลขา นุ ก าร  (นา งนา รีณั ฐ   รุณภั ย )ร าย ง านว่ า สื บ เ น่ื อ งจ ากม ติ           
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี  17 กนัยายน 2552 ไดเ้ห็นชอบแผนแม่บทกองทุนฯ       
พ.ศ. 2553-2556 โดยแผนแม่บทในขอ้ 1  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจดัการกองทุนกลยุทธการเพิ่ม
ศกัยภาพการบริหารจดัการกองทุนฯ ไดรั้บความเห็นชอบให้แกไ้ขระเบียบกองทุนฯ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงฝ่ายเลขาฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมหารือเป็นการ
ภายในกบัผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2552 และไดน้ าผลหารือดงักล่าวมาหารืออีกคร้ังกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง ส านักงบประมาณ กรมประมง กรมปศุสัตว ์        
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  ส านกัฎหมายของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายใน สศก. เม่ือวนัท่ี 
4 พฤศจิกายน 2552  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) ไดส้รุปสาระส าคญัประเด็นท่ีสมควรแกไ้ขใน
ระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยมีระเบียบกองทุนฯ ท่ีจะแก้ไขประกอบด้วย             
5 ระเบียบ โดยขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาทีละประเด็น ดงัน้ี 
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ประเด็นที ่1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 10(6)   
ข้อเสนอพจิารณา 
ระเบียบเดิมกล่าวไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนได้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของเงินกองทุน ขอ

แกไ้ขระเบียบขอ้น้ีเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อนุมัติส าหรับค่าใช้จ่ายดังนี้ 6.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 6.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6.3 ค่าครุภัณฑ์    
6.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ เหตุผลท่ีตอ้งเสนอขอแกไ้ขเน่ืองจาก การ
ท่ีก าหนดอตัราร้อยละของเงินไว ้จะท าใหเ้กิดปัญหาในกรณีท่ีเงินสดในมือของกองทุนฯ เหลือนอ้ย กองทุนฯ 
อาจไม่มีเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ  นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มความสะดวกในการบริหาร
จดัการกองทุนในเชิงลึกในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ อีกดว้ย 

ความเห็นของทีป่ระชุม 

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ไดส้อบถามวา่ ฝ่ายเลขาฯ ไดห้ารือกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมาแลว้ ค่าบริหารของกองทุนฯ ตอ้งใชก่ี้เปอร์เซ็นต ์และจ าเป็นตอ้งก าหนดหรือไม่ คือ ของเดิมบอก
วา่ไม่เกินร้อยละ 1 และถา้เปิดอยา่งน้ีมนัจะกวา้งเกินไปหรือเปล่า 

 ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ 
ประเด็นน้ีไดพ้ิจารณามาหลายรอบแล้ว ประเด็นปัญหาอยู่ท่ีกรณีร้อยละ 1 ถ้าเงินกองทุนมีไม่มาก ก็จะมี
ปัญหาเร่ืองเงินบริหาร แต่ถา้กองทุนมีเงินเป็น 2000 ลา้นบาท ในกรณีร้อยละ 1 มนัก็มากพอ ตรงน้ีมีขอ้คิดเห็น
ท่ีควรพิจารณา ควรคงไวร้้อยละ 1 ตามเดิม แต่หากเกินร้อยละ 1 สามารถเสนอคณะกรรมการได้และ
คณะกรรมการสามารถอนุมติัได้ตามความจ าเป็นไม่ใช่ก าหนดร้อยละ 1 แล้วไม่ได้  มนัมีอยู่บอกว่าให้
สามารถเปิดได้ถา้เกินกว่าร้อยละ 1 หากว่ามากน้อยแค่ไหนตามความจ าเป็นก็ขอได้นั่นคือท่ีเคยหารือกบั
กรมบญัชีกลาง  

 ผู้แทนส านักงบประมาณ (นายกอบศักดิ์  จินตกานนท์ )  ให้ความเห็นวา่ ปกติกองทุนอ่ืนๆ 
ก็ไม่ไดก้  าหนดวงเงินไว ้แต่จะพิจารณาตามความจ าเป็นในเร่ืองงบด าเนินงานก็ดี งบท่ีจะตอ้งใชต้ามภารกิจ
ของกองทุน ตอนท่ีจะพิจารณาอนุมติังบบริหาร ยงัไงก็ตอ้งผ่านคณะกรรมการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็คง
จะตอ้งมีหลกัการในการท างบบริหาร อะไรท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ ท่ีงบส่วนราชการปกติไม่ได้มาเก่ียวขอ้งเป็น
ภารกิจกองทุนตรงน้ีท าไดอ้ยูแ่ลว้ 

 มติทีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้แกไ้ขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วา่ดว้ยกองทุนปรับโครงสร้างการ

ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ พ.ศ. 2548 ขอ้ 10(6) จากเดิมเป็น 
 ข้อ 10 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการ      

บริหารกองทุนฯ อนุมัติ ส าหรับค่าใช้จ่าย  ดงัน้ี 
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 (6.1) ค่าจ้างช่ัวคราว 
  (6.2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 
 (6.3) ค่าครุภัณฑ์ 
 (6.4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ 

ประเด็นที ่2 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548  
ข้อเสนอพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ไดเ้สนอท่ีประชุมวา่ ระเบียบน้ีขอแกไ้ขขอ้ 6 
เก่ียวกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยขอเพิ่มเติมอธิบดีกรมการขา้ว อธิบดีกรม
หม่อนไหม และผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาเหตุท่ีขอเพิ่มเติม
เพราะต้องการท่ีจะเพิ่มองค์ประกอบของอธิบดีกรมท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่คือกรมการขา้ว และกรมหม่อนไหม 
เน่ืองจากวา่สินคา้ขา้วกบัสินคา้หม่อนไหมเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ นอกจากน้ี
การเพิ่มผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย สป.กษ. เพื่อใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบเพื่อดูแลในเร่ืองกฎหมายกองทุน 

ความเห็นของทีป่ระชุม 

 ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นวา่ ต าแหน่งกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบนัยงัคงมีอยู่  อยากจะหารือประเด็นท่ีจะน าฝ่ายกฎหมายเขา้มา 
ตอ้งการให้ช่วยในแง่ไหน ถา้ในแง่ท่ีว่าเพื่อให้กวา้งขวางข้ึนควรจะมีผูแ้ทนอยัการ หรือผูแ้ทนฎีกา หรือไม่ 
จ  าเป็นหรือไม่  

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิกร จ านง) เสนอท่ีประชุมว่า 
ควรมีเลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  เพราะวา่องคป์ระกอบคณะกรรมการมีเกือบครบ
แลว้ แต่จะมีเกษตรกรบางกลุ่มอยูใ่นพื้นท่ี สปก. อาจท าให้การช่วยเหลือของกองทุนไม่คลอบคลุมเกษตรกร
ในพื้นท่ี สปก.  อีกประเด็นก็คือผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเดิมมีอยู่ 3 ท่าน ค าถามก็คือวา่ ท าไมตอ้ง 3 
ท่าน มีครบทุกสาขาท่ีเก่ียวกบัเกษตรหรือไม่ นอกจากน้ีแล้ว ควรมีกองเกษตรต่างประเทศ หรือกระทรวง
ต่างประเทศเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลกระทบจากการท า FTA 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) ช้ีแจงท่ีประชุมวา่ กรณีการพิจารณาผลกระทบ
จาการเปิดเสรีทางการคา้ จะมีส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ช่วยในการตรวจสอบผลกระทบในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ 

 ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) ไดเ้สนอว่า การเพิ่มเติมองค์ประกอบจะท าให้
คณะกรรมการมีขนาดใหญ่เกินไป ซ่ึงบางคร้ังหากตอ้งการให้มีหน่วยงานช่วยเหลือพิจารณาในเชิงลึก ก็
อาจจะตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอีกชุด น่าจะเหมาะสมกวา่ คณะกรรมการชุดน้ีไม่ตอ้งการ 
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ให้ใหญ่มากนกั ไม่อย่างนั้น อธิบดีกรมในสังกดักระทรวงเกษตรฯ ก็ตอ้งเขา้มาเป็นคณะกรรมการทั้งหมด 
ตอ้งการเห็นความหลากหลายจากหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาใหข้อ้คิดเห็น 

 ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ 
ฝ่ายกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นอยัการ หรือกฤษฎีกา หรือผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย จะมีหรือไม่มีก็ได ้เพราะส่ิง
ส าคญัในระเบียบน้ีเป็นระเบียบท่ีตอ้งอิงกระทรวงการคลงั โดยตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 ข้อ 15 ระบุไวว้่า ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดขอ้หน่ึงขอ้ใดในระเบียบน้ี ให้ขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั เพราะฉะนั้นมนัเป็นเร่ือง
ของกฎหมายกระทรวงการคลงั ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะ เพราะฉะนั้นในกรณีน้ีเป็นสาระส าคญัเลย เราตอ้ง
ค านึงถึงให้มาก ท่ีก าลงัพิจารณาอยู่น้ีเป็นเพียงระเบียบซ่ึงด้อยกว่า พ.ร.บ. กระทรวงการคลงั ซ่ึงระเบียบ
กองทุนฯ ไดไ้ปอิง พ.ร.บ ของกระทรวงการคลงัฉบบันั้น ดงันั้น กองทุนฯ จะตอ้งน าระเบียบน้ีไปสอบถาม
กระทรวงการคลงัเร่ืองของการท างาน  

   ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ได้เสนอว่า ส านักกฎหมาย และกองเกษตร
ต่างประเทศ อยูใ่นส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงท่านปลดักระทรวงฯ สามารถสั่งการไดอ้ยู่
แลว้ จึงควรเพิ่มเพียงกรมการขา้ว และกรมหม่อนไหม เพราะเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ 

มติเห็นชอบ  
ให้แก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต      

ภาคเกษตร (ฉบบัท่ี 2) ขอ้ 6 โดยเพิ่มเติมอธิบดีกรมการข้าว และอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นองค์ประกอบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ 

ประเด็นที ่3 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (1) และ 7(2)  

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ได้เสนอท่ีประชุมว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของโครงการท่ีจะเสนอเงินกองทุนฯ ในขอ้ท่ี 7 เดิม โดยฝ่ายเลขาฯ พบวา่ ตามระเบียบฉบบัน้ี 
ไดมี้การก าหนดนิยามของค าว่า เจา้ของโครงการ ซ่ึงหมายถึง เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ภาคเอกชน และ
ส่วนราชการ แต่เม่ือพิจารณาในระเบียบข้อ 7 กลับไม่ปรากฏการเสนอโครงการจากส่วนราชการ และ
ภาคเอกชน จึงท าให้เกิดความสับสน ดงันั้นเสนอขอแก้ไขขอ้ความใน (1) และ (2) จากเดิม เป็น (1) เป็น
โครงการ งาน หรือกิจกรรมท่ีเสนอโดยส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือเกษตรกร หากเป็นเกษตรกรตอ้งเสนอ
ในนามสถาบนัเกษตรกรหรือองคก์รเกษตรกรท่ีไดรั้บการยอมรับจากส่วนราชการ (2) สถาบนัเกษตรกร หรือ 
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องคก์รเกษตรกร และภาคเอกชน ตอ้งเสนอเร่ืองขอรับการสนบัสนุนผา่นส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองคก์ร
ท่ีรับผิดชอบตามสายงาน เพื่อให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ก ากบัดูแลการปฏิบติังานการใช้
เงินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  

 ความเห็นของทีป่ระชุม 

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ไดช้ี้แจงวา่ระเบียบเดิมไดมี้การก าหนดนิยามของ
ค าวา่ เจา้ของโครงการ ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนท่ีเสนอโครงการ แต่พอ
มาพิจารณาใน ข้อ 7 ว่าการเสนอขอใช้เงินกองทุนโครงการ (1)โครงการงานหรือกิจกรรมท่ีเสนอโดย
เกษตรกร ซ่ึงตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบตรงหรือโดยออ้ม  เสนอโดยสถาบนัหรือองคก์รเกษตรกรท่ี
ไดรั้บการยอมรับ (2) เจา้ของโครงการตอ้งเสนอผา่นส่วนราชการ ดงันั้น ระเบียบเดิมสามารถตีความวา่ส่วน
ราชการเสนอโครงการไดห้รือไม่ 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิกร จ านง) ให้ความเห็นว่า 
ประเด็นน้ีมีความคลุมเครือมาก ในเร่ืองการเสนอโครงการ กบัเจา้ของโครงการ ควรจะตอ้งแยกการพิจารณา
เป็นสองขั้น ขั้นท่ี 1 ก็คือผูเ้สนอโครงการ แลว้ขั้นท่ี 2  วิธีการเสนอคืออะไร ก็หมายความวา่เจา้ของโครงการ
เป็นเกษตรกรหรือเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ ไม่ใช่เกษตรกรทัว่ไป และจะเสนอดว้ย
ตวัเองก็ไม่ได ้แลว้วธีิการน าเสนอเจา้ของโครงการอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีรับเร่ืองมา เช่น กรมส่งเสริม
สหกรณ์  ซ่ึงจะเป็นเจา้ของโครงการตามนยัท่ีวา่น้ีดว้ย ดงันั้น ในระเบียบน้ีจะตอ้งเขียนให้ชดัเลยว่า 1. เป็น
เกษตรกร และจะเสนอในอะไร 2. เป็นหน่วยราชการท่ีจะตอ้งเสนอโครงการเขา้มา แต่ขอใช้เงินเพื่อไป
แกปั้ญหาใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้เท่านั้น ขอ้เสนอท่ีขอแกไ้ขมา 2 ขอ้ ยงัไม่
ชดัเจน และควรจดัล าดบัใหเ้กษตรกรมาก่อน การท่ีเราเร่ิมตั้งแต่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร เขียน
แบบน้ีไม่ถูก มนัตอ้งเร่ิมตั้งแต่จุดส าคญัสุดก็คือเกษตรกรก่อน และภาคเอกชนและส่วนราชการ ตามล าดบั  

 ผู้แทนส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายบรรจง  ตะริโย) เสนอท่ีประชุมวา่ 
ฝากประเด็นเก่ียวกบัค าวา่องค์กรเกษตรกร เพราะวา่องคก์รเกษตรกรอาจจะไม่เป็นนิติบุคคลก็ได ้ก็อยากจะ
ให้ชดัเจนเร่ืองนิยาม ซ่ึงในระเบียบมีแต่นิยามค าว่าเกษตรกร ท่ีอาจรวมกลุ่มกนัเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็น      
นิติบุคคลก็ได ้แต่ทีน้ีถา้ระเบียบมาใชค้  าวา่องคก์รเกษตรกรอาจจะมีปัญหาเร่ืองการตีความ 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า 
ระเบียบท่ีแก้ไขปรับปรุงใหม่ ควรให้ระบุว่าผูท่ี้จะเขา้สู่กระบวนการขอโครงการ จะตอ้งได้รับผลกระทบ   
จาก FTA  
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 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวสีค า  เจนหัตถการกิจ)  ให้ความเห็นวา่ถา้จะแกไ้ข ควรตอ้ง

ไปดูค านิยาม อยา่งเช่น ค าวา่ เจา้ของโครงการ  แลว้พิจารณาวา่ตรงไหนท่ีมีปัญหาจ าเป็นจะตอ้งเพิ่มค านิยาม
หรือไม่ และเวลามาเขียนตรงระเบียบท่ีแกไ้ขก็ขอให้เอาตวันิยามมาเป็นหลกั เม่ือก าหนดนิยามแลว้ก็ตอ้งเอา
มาใส่ไวใ้นระเบียบใหส้อดคลอ้งกนั 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า 
หลกัในเบ้ืองตน้กองทุนน้ีตอ้งไปเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ โดยหลกัคิดท่ีเสนอโครงการตอ้งการให้ข้ึนมา
จากเกษตรกรแลว้ใหส่้วนราชการช่วยกลัน่กรอง และก ากบัดูแล แต่ท่ีน้ีเราก าลงัคิดกนัใหม่ เพราะวา่เกษตรกร
คิดไม่ไดก้็มีปัญหามาตลอด เราเลยคิดวา่หากเกษตรกรยงัคิดไม่ไดภ้าครัฐช่วยคิดให้เลยดีไหม แต่เม่ือภาครัฐ
คิดแลว้ ค าถามก็คือการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตรงนั้นจะท าอย่างไรท่ีจะให้งานไปได ้ค าถามก็คือถา้เป็น
อย่างน้ีแลว้ในระเบียบน้ีสามารถครอบคลุมไหม และท่ีประชุมเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีจะให้ส่วนราชการเป็นผู ้
เสนอโครงการ แต่ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ติดราชการส าคัญ และได้มอบหมายให้
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุมต่อไป 

ประธานกรรมการ  (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) ใหค้วามเห็นวา่ ระเบียบฯ ท่ีปรับปรุงใหม่น้ีเรา
ไปเพิ่มภาคเอกชนเขา้มา ซ่ึงเดิมภาคเอกชนไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขของการท่ีจะเสนอโครงการ คือมี ก าหนดไว้
ในนิยามอยู ่แต่พอเป็นผูเ้สนอโครงการในขอ้ 7 ไม่มีกล่าวถึง   

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิกร จ านง) ให้ความเห็นว่า 
ควรจะตอ้งดูจากเจตนารมณ์ของระเบียบ ประกอบกบัมีผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจท่ีมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย ์เร่งทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการผ่านกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และกองทุนโครงการช่วยเหลือเพื่อการ
ปรับตวัของภาคผลิตและภาคบริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประเด็นก็คือวา่คณะรัฐมนตรี ไม่ไดช้ี้กระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายเดียว 
คือ ยงัไงผูไ้ดรั้บผลกระทบเราตอ้งช่วยเขา ผูป้ระกอบการก็ใช่ แต่ในกรณีผูป้ระกอบการ กระทรวงพาณิชย์
สามารถเขา้ไปช่วยผูป้ระกอบการได ้ดงันั้น กระทรวงเกษตรฯ ก็ไม่ควรน าผูป้ระกอบการมาไวใ้นระเบียบฯ 
น้ี เพราะเขาก็ได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้ว เจตนาของระเบียบน้ีควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแท้ๆ              
ในความเห็นจึงไม่ควรน าภาคเอกชนมาไวใ้นระเบียบน้ี เพราะวา่เงินของกองทุนฯ ก็มีนอ้ย อีกประเด็นก็คือวา่
พอเรามองวา่เป้าหมายอยูท่ี่เกษตรกร ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก FTA ก็มีเร่ืองท่ีควรพิจารณา 2 เร่ือง 1. เกษตรกร
จะเสนอขอปรับโครงสร้างดว้ยตวัเขาเองไดไ้หม 2. ปัญหาท่ีมีคือขณะน้ีเกษตรกรเสนอขอไม่เป็น แลว้ท่ีผา่น
มาเร่ืองน้ีไม่ค่อยเกิดข้ึนเท่าไรเราลงไปช่วยก็ไม่ชดัเจนนกั  ส่วนราชการสามารถตั้งโครงการได้เองแต่ว่าการ
ตั้งโครงการนีไ้ม่ใช่เป็นงานประจ า ต้องเป็นการตั้งโครงการเพ่ือปรับโครงสร้างหรือลดผลกระทบจากกรณี 
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การท า FTA เท่าน้ัน ไม่อย่างนั้นมนัจะไปพนักบัโครงการปกติ ตรงน้ีก็เท่ากบัเราอนุญาตให้ส่วนราชการ      
ตั้งไดแ้ต่ตอ้งมาผา่นกลไกเหมือนเดิม  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า 
กองทุนมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อท่ีลดผลกระทบต่อเกษตรกร และค าถามก็คือว่าขั้นตอนการของบจะ
ก าหนดให้เอกชนเขา้มาขอได้หรือไม่ โดยในนิยามมีเขียนไวว้่าภาคเอกชน แต่ในขั้นตอนของบตอ้งดูจาก
วตัถุประสงค ์อยา่ไปดูค านิยามมนัเปิดหมด 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิกร จ านง) ให้ความเห็นว่า      
ค  านิยามก็คือการให้ความหมาย เราจะเขียนอะไรก็ได้เพื่ออธิบายตัวเอง แต่นิยามไม่ใช่เจตนารมณ์ 
เพราะฉะนั้นเราตอ้งจบัเจตนาให้ไดคื้อช่วยเกษตรกรเพราะเราเป็นกระทรวงเกษตรฯ ส าหรับประเด็นใน
ระเบียบขอ้ 7(1) และ (2) เห็นวา่เก่ียวเน่ืองกนั ผูข้อเป็นเจา้ของโครงการ ซ่ึงผูข้อก็คือเกษตรกรและตอ้งเสนอ
ผา่นส่วนราชการ ส่วนค าวา่ค าวา่เจา้ของโครงการใน (2) นยัยะตรงน้ีไม่ไดห้มายถึงคนอ่ืนหมายถึงเกษตรกร
อยา่งเดียว เพราะวา่ขอ้ 2 เป็นขั้นตอนมาจากขอ้ 1 มา เราจะไปตีความวา่เจา้ของโครงการ หมายถึงความหมาย
ตามนิยามนั้นไม่ได ้

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า 
เจตนารมณ์ในขอ้ 7 ก็คือ ให้เสนอโครงการข้ึนมาจากเกษตรกร แลว้ให้ผา่นไปในส่วนราชการ  แต่ขณะน้ีเรา
ตอ้งการให้ส่วนราชการเสนอขอได ้โดยเอาค านิยามมาตีความ  ถา้อยา่งนั้นควรเขียนเพิ่มเติมเป็นขอ้ 3 ใหม่ 
ในกรณีท่ีส่วนราชการขอเสนอการแก้ไขปัญหาต้องมีส่วนร่วมของเกษตรกรและการด าเนินการนั้นให้
สัมฤทธ์ิผล  เพราะว่าท่ีกงัวลมากคือโครงการท่ีเสนอจากส่วนราชการโดยตรงนั้น เกษตรกรจะรับหรือไม่ 
เพราะท้ายท่ีสุดถ้าเกษตรกรไม่รับก็เกิดปัญหา เพราะฉะนั้น หลักเบ้ืองต้นควรเป็นโครงการท่ีเกิดจาก
เกษตรกร 

มติทีป่ระชุม 
ให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการ

ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (1) และ 7(2) โดยจดัล าดบัการเสนอโครงการจาก
เกษตรกรมาเป็นล าดับแรก และเพิ่มข้อ (3) การเสนอโครงการจากส่วนราชการ จะต้องเป็นโครงการที่
ด าเนินการเพ่ือปรับโครงสร้างการผลิต หรือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่เกิดจากความต้องการ
ของเกษตรกรหรือการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

ประเด็นที่ 4 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (3)  
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ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) เสนอขอแกไ้ขระเบียบขอ้ 7(3) จากเดิมบอกวา่
กรณีท่ีเป็นการวจิยัตอ้งเป็นการวิจยัประยุกตห์รือวิจยัดา้นการตลาดโดยมีผลการวิจยัในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
และตอ้งไม่เป็นโครงการวจิยัขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากโครงการวจิยับางโครงการ บางคร้ังจะมีผลการวิจยัเกินกวา่ 
1 ปี จึงตอ้งการขยายในเร่ืองการวิจยัให้กวา้งขวางมากข้ึน จึงเสนอท่ีประชุม เป็นวา่ขอ้ 3 กรณีท่ีเป็นการวิจยั
ตอ้งเป็นการวจิยัประยกุตห์รือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยตดัระยะเวลา 1 ปี ออก  
  ความเห็นของทีป่ระชุม 

  ประธานกรรมการ (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) ให้ความเห็นว่า เน่ืองจากกองทุนฯ ตอ้งการ
แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วน ดงันั้น การวิจยัควรให้ผลในระยะสั้ นเพื่อจะได้น าไปใช้ช่วยเหลือ
เกษตรกรไดท้นัที ส าหรับโครงการวิจยัท่ีมีผลมากกว่า 1 ปีก็ควรไปใช้งบปกติของทางราชการ หรือแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ซ่ึงปัจจุบนัก็มีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

  มติทีป่ระชุม 
  ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมโดยไม่มีการแกไ้ข 

ประเด็นที่ 5 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน พ.ศ. 2548 ข้อ 8 (1) 1) และ 2) 

 ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุมเพื่อขอแกไ้ขขอ้ 8(2) เป็นดงัน้ี 
เป็นโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้เกษตรตลอดห่วง
โซ่การผลิต (Supply Chain) โดยเป็นโครงการทีมีศกัยภาพทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด 

 ความเห็นทีป่ระชุม 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิกร จ านง) เสนอว่า การท่ีจะ
ช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่การผลิต คงจะตอ้งพิจารณาให้ชดัเจนว่าจะแบ่งขอบเขตการช่วยเหลือกนัอย่างไร
ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เพราะตลอดห่วงโซ่การผลิตส่วนหน่ึงจะอยู่ในความ
รับผดิชอบของกระทรวงพาณิชยอ์ยูแ่ลว้ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวสีค า  เจนหัตถการกิจ) ให้ความเห็นวา่ในเร่ืองของการตลาด
กระทรวงพาณิชยรั์บผิดชอบดูแลอยู่แล้ว ดงันั้น ค าว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตควรจะตอ้งก าหนดให้ชดัว่าตี
กรอบไวแ้ค่ไหน 

ประธานกรรมการ (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) กองทุนน้ีควรแกไ้ขปัญหาดา้นการผลิต โดย
พิจารณาดา้นการตลาดประกอบ 
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 มติทีป่ระชุม 
  ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมโดยไม่มีการแกไ้ข 

ประเด็นที่ 6 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การ
น าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2558 หมวด 2 การจ่ายเงิน ข้อ 11 

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิ ริยะทรัพย์)  เสนอท่ีประชุมขอแก้ไขระเบียบ    
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วา่ดว้ยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2548 
หมวด 2 การจ่ายเงิน ขอ้ 11 เป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ ให้คิดตามค่าใชจ่้ายจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 มติทีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้แกไ้ขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าดว้ยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน 

การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2548 หมวด 2 การจ่ายเงิน ขอ้ 11 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 
กล่าวคือ ข้อ 11 ส าหรับค่าใช้ จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ให้ เป็นไปตามที ่  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ให้คิดตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ หรือตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร 

ประเด็นที่ 7 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน        
การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2548 หมวด 2 การจ่ายเงิน ข้อ 13 

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุมขอยกเลิกระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2548 
หมวด 2 การจ่ายเงิน ขอ้ 13 เน่ืองจากสามารถปฏิบติัได้ตามพระราชบญัญติัให้อ านาจกระทรวงการคลัง       
ยบุเลิก ยบุรวม พ.ศ. 2543 

 มติทีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าดว้ยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน 

การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2548 หมวด 2 การจ่ายเงิน ขอ้ 13 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 
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ประเด็นที่ 8 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน          
การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจ่ายเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการ
พสัดุ ข้อ 18 

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุม  ขอแก้ไขระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การจ่ายเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ ขอ้ 18 เป็น ทรัพย์สินใดๆ ที่หน่วยงานของ
รัฐจัดหาด้วยเงินกองทุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการเจ้าของโครงการน้ัน เน่ืองจากกองทุนฯ 
ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคล การดูแลรักษาและการถือครองกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น ควรเป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการ ตาม
ระเบียบของทางราชการ อีกทั้งในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐน าเงินไปจดัสรรให้เกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร 
กูย้ืมต่อและสถาบนัเกษตรกรไดน้ าเงินกองทุนฯ ไปจดัหาทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองจกัร ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีควรตก
เป็นของเกษตรกรเพราะเป็นการกูย้มืเงิน 

 ความเห็นของทีป่ระชุม 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า 
เจตนาท่ีใหท้รัพยสิ์นต่างๆ ท่ีจดัหาดว้ยเงินกองทุนข้ึนทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นกองทุน ก็เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบได ้โดยฝ่ายเลขานุการฯ ตอ้งมีหนา้ท่ีในการท าบญัชีทรัพยสิ์นไวท้ั้งหมด  

ประธานกรรมการ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาด้วยเงินกองทุนควรเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุน ซ่ึงควรมีการจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นไว ้หากเสร็จส้ินโครงการแลว้กองทุนก็สามารถจดัท า
รายการบญัชีทรัพยสิ์นทั้งหมดยกใหก้บัส่วนราชการนั้นไปดูแลต่อ 

มติทีป่ระชุม 
  ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมโดยไม่มีการแกไ้ข 

ประเด็นที่ 9 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ หมวด 1 ข้อ 4 (2)  

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุมวา่ ขอคงไวต้ามเดิม เน่ืองจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติไม่แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขการขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุน พ.ศ. 2548 ขอ้ 7(3) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนั 

มติทีป่ระชุม 
  ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมโดยไม่มีการแกไ้ข 
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ประเด็นที่ 10 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ หมวด 1 ข้อ 4 (3)  

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุมว่า ขอแก้ไขระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
หมวด 1 ขอ้ 4 (3) เป็น ค่าใชจ่้ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
ทั้งน้ีเพื่อใหค้รอบคลุมการศึกษาดูงานทั้งหมด 

 ความเห็นของทีป่ระชุม 

 ประธานกรรมการ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ให้ความเห็นว่า การไม่ระบุเร่ืองการศึกษา       
ดูงานในประเทศ ท าให้สามารถศึกษาดูงานในต่างประเทศได ้ซ่ึงหากมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศจะมี
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งมาก แต่อยา่งไรก็ดีการศึกษาดูงานในต่างประเทศบางคร้ังก็ยงัมีความจ าเป็น ดงันั้น จึงควร
ระบุวา่การศึกษาดูงานในต่างประเทศตอ้งผา่นความเห็นจากคณะกรรมการฯ 

 มติทีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้แกไ้ขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการใช้

เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ หมวด 1 ขอ้ 4 (3) โดยให้ระบุขอ้ความดงัน้ี (3) ค่าใชจ่้ายใน
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีอาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน หากเป็นการดูงานในต่างประเทศตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประเด็นที่ 11 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ หมวด 1 ข้อ 4 (4)  

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุมว่า ขอแก้ไขระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
หมวด 1 ขอ้ 4 (4) เป็น ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ หรือตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

มติทีป่ระชุม 
  ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมโดยไม่มีการแกไ้ข 
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ประเด็นที่ 12 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้
เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ หมวด 1 ข้อ 5 (1) 3) 3.2)  

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) เสนอท่ีประชุมวา่ ขอคงไวต้ามเดิม เน่ืองจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติไม่แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขการขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุน พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 (1)  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนั 

มติทีป่ระชุม 
  ใหค้งไวต้ามระเบียบเดิมโดยไม่มีการแกไ้ข 

วาระที ่4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจาการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) 

  ประธานกรรมการ (นายยุคล  ลิม้แหลมทอง)  ขอให้เล่ือนการพิจารณาวาระน้ีออกไปก่อน
จนกว่าจะมีการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ แลว้เสร็จ เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีเสนอโดยส่วนราชการจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาแกไ้ขระเบียบต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรฯ ใหค้รอบคลุมการเสนอขอใชเ้งินกองทุนฯ ของส่วนราชการก่อน อยา่งไรก็ตามท่ีประชุมได้
ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัโครงการว่าควรเป็นการด าเนินโครงการในลกัษณะน าร่อง โดยปรับลดเป้าหมายการ
ด าเนินงานจากศูนยห์ลกั 15 ศูนย ์ศูนยเ์ครือข่าย 150 ศูนย ์เหลือเพียงศูนยห์ลกั 5 ศูนย ์ศูนยเ์ครือข่าย 50 ศูนย ์
ด าเนินการภายใน 3 ปี และเม่ือเห็นความส าเร็จของโครงการแล้วจึงขยายการด าเนินงานออกไปโดยใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน 

วาระที่ 4.3 ขอเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์)  เสนอท่ีประชุมวา่ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ มีค าสั่งท่ี 1/2550 ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2550 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ เสนอ
ขอรับเงินสนบัสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และฝ่ายเลขานุการฯ ไดรั้บการร้องขอจาก
ผูแ้ทนของกรมการคา้ต่างประเทศ และส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงดูแลกองทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ เช่นเดียวกนักบักองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ประกอบกบัในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เม่ือ
วนัท่ี 17 กนัยายน 2552 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ 
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการขยายระยะเวลาโครงการ การเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ ในการน้ีจึงขออนุมติัท่ี
ประชุมแกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดงักล่าว 
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ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวสีค า  เจนหัตถการกิจ) ให้ความเห็นวา่ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนดไวใ้หช้ดัเจนวา่ไม่เกินก่ีท่าน ในท่ีน้ีอาจจะไม่เกิน 3 ท่าน  

ประธานกรรมการ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)  ให้ความเห็นว่า  ไม่ เห็นด้วยท่ีจะให้
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงรายการระหวา่งงบประมาณ เน่ืองจาก
อาจจะเป็นการน าเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์และเห็นวา่ควรเป็นการออกค าสั่งแต่งตั้งใหม่ทั้งฉบบัไม่ควรเป็น
การปรับปรุงแกไ้ขค าสั่งเดิม เพราะมีการเปล่ียนแปลงทั้งองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี 

มติทีป่ระชุม  
  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการเสนอขอรับเงินสนบัสนุนกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  องคป์ระกอบ 
  1. รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  ประธาน 
  2. ผูแ้ทนส านกังบประมาณ      อนุกรรมการ 
  3. ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง       อนุกรรมการ 
  4. ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์      อนุกรรมการ 
  5. ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย     อนุกรรมการ 
  6. ผูแ้ทนสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย     อนุกรรมการ 
  7. ผูแ้ทนธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    อนุกรรมการ 
  8. ศาสตราจารย ์ดร.เจริญศกัด์ิ  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ ์    อนุกรรมการ 
  9. ศาสตรจารย ์ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์    อนุกรรมการ 
  10.นายอนนัต ์ดาโลดม       อนุกรรมการ 
  11. นางจุฬารัตน์  นิรัติศยกุล      อนุกรรมการ 
  12. ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่เกิน 3 ท่าน    อนุกรรมการ 
  13. ผูอ้  านวยการส านกันโยบายอุตสาหกรรม    อนุกรรมการ 
         ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  14. ผูแ้ทนโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตวัของภาคการผลิต  อนุกรรมการ 
        และภาคบริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 
         กรมการคา้ต่างประเทศ 
  15. เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร    อนุกรรมการ 
                      และเลขานุการ 
  16. ผูอ้  านวยการส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร    อนุกรรมการ 
            และผูช่้วยเลขานุการ 



 23 
   
 

อ านาจหนา้ท่ี 
  1. ก าหนดมาตรการหรือกรอบโครงการท่ีเสนอขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนฯ 
  2. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมติั 
  3. ให้ประธาน/ฝ่ายเลขานุการมีอ านาจเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องมาร่วม
ประชุมกลัน่กรองโครงการเป็นคราวๆ ตามความจ าเป็น โดยใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
เบ้ียประชุมกรรมการ 
  4. ขยายระยะเวลาโครงการ เปล่ียนแปลงแผนปฏิบติังาน เปล่ียนแปลงแผนการใชเ้งินภายใน
งบเดียวกนั เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระเงินคืน และการใชเ้งินเหล่ือมปี 
  5. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศมอบหมาย และใหแ้ต่งตั้งคณะท างานไดต้ามความจ าเป็น 

วาระที ่5  เร่ืองอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
    

 
นายเอกราช  ตรีลพ  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
เศรษฐกรช านาญการ 
นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
ผูอ้  านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 

 
 
 
 


